



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๕๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโคตาทัก) / รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) / ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) / ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ / ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองแผนงาน / ประธานสภาพนักงาน (ทราบ)

ตามที่คณะกรรมการสภาพนักงาน ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้พิจารณาประเด็นการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ได้เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ และลูกจ้างประจำได้ทราบว่า มีการกำหนดแผนและวิธีการจ่ายเงินเดือนส่วนที่เพิ่มขึ้นแก่พนักงานมหาวิทยาลัยเหล่านั้นอย่างไร เมื่อใด รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องอายุราชการไปแล้ว และที่สำคัญได้มีการจัดทำกระแสเงินสด (Cash Flow) ระยะ ๓-๕ ปี ของการจ่ายเงินเดือนรวมถึงเงินชดเชยแก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร เพื่อทราบถึงสถานะการเงินที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยในส่วนของบุคลากร

๒. ควรเร่งพิจารณาและแจ้งบุคลากรทราบถึงอัตราร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ๒๕๖๑ แม้สำนักงานประมาณจะจัดสรรเงินงบประมาณเลื่อนเงินเดือนให้แก่พนักงานในมหาวิทยาลัยเป็นร้อยละ ๔ ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีหลายสถาบันการศึกษาได้กำหนดอัตราการเลื่อนเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไปตั้งแต่อัตราร้อยละ ๔-๖ หรือบางกรณีอาจมากกว่านั้น สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัดนี้ ล่วงเลยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาประมาณ ๕ เดือนแล้ว บุคลากรยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และมีการสอบถามกันเป็นจำนวนมาก ที่ประชุมสภาพนักงานจึงเห็นว่า ควรพิจารณาและแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบโดยเร็ว

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ และเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก การสื่อสารต้องใช้หลักการในการทำงานร่วมกัน หลักการมีส่วนร่วม หรือแนวทางการดำเนินการร่วมกันให้ได้ข้อสรุป และที่สำคัญต้องชี้แจงประชาสัมพันธ์ สื่อสาร จัดลำดับความสำคัญการสื่อสารให้เหมาะสมว่าสิ่งใดควรทำก่อนหรือหลัง เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและมีความเข้าใจที่ตรงกัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร ศิริโกตาทิจ) รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง และ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ และสรุปเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาทิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ